

ข้อ	กิจการ/กิจกรรม	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	มาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ	<p>- มาตรการสำหรับผู้ติดเชื้อ</p> <p>(๑) ผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือ สถานที่ที่รัฐจัดให้ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน (รวมทั้ง CI หรือ HI) และหรือจนกว่าไม่มีอาการนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ โดยให้นายอำเภอ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์แยกกัก ดูแล ผู้ป่วยในชุมชน (CI) ระดับตำบล และระดับอำเภอ ทุกอำเภอ อย่างน้อย อำเภอละ ๑ แห่ง ไม่น้อยกว่า ๔๐ เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยดังกล่าว แล้วรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>(๒) กรณีได้รับการรักษาตาม (๑) เมื่อไม่มีอาการแล้ว ให้กลับไปแยกกักที่บ้าน (Home Isolation) อย่างน้อย ๔ วัน หรือสถานที่แยกกักที่ทางราชการกำหนด เพื่อความปลอดภัย และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด หรือตามความเห็นแพทย์ผู้รักษา</p> <p>(๓) กรณีแยกกักที่บ้านตาม (๒) ครบตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัดแล้ว ให้แยกกักตัวเอง (Self Quarantine) โดยแยกอยู่ แยกกิน แยกใช้ อย่างน้อย ๑๔ วัน ตามคำสั่งและคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด</p> <p>(๔) ผู้ติดเชื้อที่ปกปิดข้อมูลการเดินทาง หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน และควบคุมโรค เป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>- มาตรการสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เมื่อทีมสอบสวนโรค หรือ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) กำหนดกลุ่มเสี่ยง</p> <p>(๑) ให้กักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา ๑๐ วัน โดยเริ่มนับจากวันถัดจาก วันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง และสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) ต่ออีก ๔ วัน โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่ง และทีม CCRT หรือผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย กำกับติดตามการกักตัว โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาวัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา สำหรับการตรวจหาเชื้อ รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารที่ส่งให้กักตัวเองที่บ้าน และให้ผู้สัมผัสปฏิบัติตามดังนี้</p> <p>๑. ให้ผู้สัมผัสวัดไข้และสังเกตอาการตนเองทุกวันเป็นระยะเวลา ๑๐ วัน รายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดย เริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่งหากพบว่ามีไข้ หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้แจ้งทีม CCRT ทันที</p> <p>๒. กักกันตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) สวมหน้ากากอนามัย ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น แยกบ้าน หรือ แยกห้องนอน ห้ามเดินทางออกจากบ้าน/ที่พักโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในที่สาธารณะ หรือแหล่งชุมชน เป็นเวลา ๑๐ วัน</p> <p>๓. หลังจากกักตัวครบ ๑๐ วัน ให้กักตัวเอง (Self Quarantine) ปฏิบัติตามมาตรการ D - M - H - T - T - A อย่างเคร่งครัด แยกอยู่ แยกกิน แยกนอน แยกใช้ของ แต่ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากบ้าน/ที่พักต่ออีกเป็นเวลา ๔ วัน</p> <p>(๒) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยให้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ตำบล ตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ดังนี้</p> <p>- ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ หรือ ๖ โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง</p> <p>- ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ โดยเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งสุดท้ายเป็นวันที่หนึ่ง</p> <p>(๓) กรณีผู้สัมผัสมีอาการให้ตรวจด้วยชุดตรวจเร็ว Antigen Test Kit (ATK) ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้ง ในอีก ๒ - ๓ วัน หากผลเป็นบวก ให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์</p>	อำเภอ/สนง.สาธารณสุขจังหวัด/รพ./รพ.สต./อปท./กำนัน/ผญบ.อสม.	

